



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

## ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

5 สิงหาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน นางสาวจิรสุดา ทองทิพย์

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/662>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 5 สิงหาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทาง ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต  
[www.Vichakan.net](http://www.Vichakan.net)

**ชื่อเรื่อง** นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี

**ผู้วิจัย** นางสาวจิรสุดา ทองทิพย์

**ปีการศึกษา** 2567

### บทคัดย่อ

ผลจากการนำนวัตกรรมไปใช้

ผลจากการนำนวัตกรรมไปใช้ แสดงให้เห็นว่า “the Greatest Love : Seven Sister Stars” แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง “ดาวลูกไก่” ร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทำให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความภูมิใจในตนเอง ทำให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมทักษะที่จำเป็น เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน ซึ่งมีหลายทักษะ เช่น ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการร่วมมือ ทักษะการติดต่อสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการอภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็น ทักษะในการสรุปแนวคิดหรือสาระสำคัญ และทักษะทางสังคม เป็นต้น

“the Greatest Love : Seven Sister Stars” ยังช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและคติสอนใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ทั้งยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอ่าน สร้างความเพลิดเพลิน ฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถอ่านจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ SQ4R ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่คาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจแนวคิดของเนื้อเรื่องได้อย่างรวดเร็ว จดจำได้ดี และทบทวนเรื่องที่อ่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุป คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง “ดาวลูกไก่” ร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางการอ่านและการคิดวิเคราะห์ เกิดความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

---

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/662>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 5 สิงหาคม 2567

พิมพ์ : วันที่ 15 มกราคม 2568 เวลา 20.52 น.